
 
 

Fundarboð stjórnarfundar BÍS 
 
Með þessu bréfi er boðað til 11. stjórnarfundar BÍS árið 2024. Fundurinn 
verður haldinn mánudaginn 12.ágúst frá 20:00-21:30 í Hraunbæ 123. 
Boðuð á fundinn eru stjórn BÍS, áheyrnarfulltrúi ungmenna, 
framkvæmdastjóri BÍS og alþjóðafulltrúi. 
 
Fundarstjóri: Harpa Ósk Valgeirsdóttir 

 

12. ágúst: Fundardagskrá  

20:00 Setning Harpa 

20:05 Sumarið rætt - Landsmót var æði, ýmislegt sem 

þarf að huga að fyrir næsta mót, þ.m.t. hvernig 

best sé að skipa í næstu mótsstjórn og teymi. 

 

Einnig rætt hvernig væri gott að haga vinnslu 

trúnaðarmála til þess að forðast álag á starfsfólk 

og stjórn - reyna að hafa reynda, óháða aðila. 

 

20:40 Heimsþing 

Hverja á að kjós inn í heimsstjórn? Ætla að kjósa 

jafnt á regions til að gæta fjölbreytni. 

 

Hvað gerist eftir Jambó? WOSM event strategy, 

kosið um þetta skjal til að tryggja að ekki fari aftur 

eins. Tyggja öryggi, aðgengileika, umhverfismál, 

góð áhrif ofl. 

Ísland kýs sennilega með þessu skjali. Greinilega 

verið að taka þessu mjög alvarlega. Skiptir mestu 

máli að tryggja öryggi á viðburðum fyrir unga 

skáta. 

 

Berglind 



 
 

Strategy for scouting - það verður kosið um 

áherslur næstu 9 ára. 

 

Stjórn vill ekki kjósa með því að halda heimsþing í 

landi sem er yfirlýst á móti samkynja samböndum 

og hinseginleika og velur því Bretland frekar en 

Rúanda fyrir næsta heimsþing WOSM. 

 

WSJ2031 – Hvar á að halda það? Danmörk eða 

USA? Við styðjum boð Danmerkur. 

21:35 Hringferðin 

Harpa komin með tengilið hjá Landsbjörgu, 

varðandi samstarf í Hringferðinni og að halda í fólk 

m.a. á landsbyggðinni. Vilji til að funda og hjálpast 

að. 

 

Guðrún búin að tala við skáta að norðan - mikill 

vilji til að auka starf á Norðurlandi, endurvekja SSN 

til dæmis. Dalvík og Húsavík, koma upp starfi, 

foringjar frá Akureyri geta keyrt dagskrá. Guðrún 

ætlar að funda með þeim um þetta nánar. Stungið 

uppá vinnuferð fyrir norðan. 

 

Aldursbilamót á næsta ári - vantar fólk í allar 

mótsstjórnir nema drekaskátamót. Og það þarf að 

ákveða dagsetningar fyrir mótin. 

 

Vantar dagsetningar fyrir ýmsa viðburði - Unnur 

kemur með tillögur á næsta fundi.  

 

 



 
 

 
  

Áherslur stjórnarfólks næsta hálfa ár: 

Guðrún Hringferð og Neisti 

Laddi Hringferð og Skátaþing 

Unnur – Safe from harm 

Reglugerð um utan-ferðir og umsóknarferli - 

Laddi og Harpa og Auður (unnið með Jóhanni) 

 

GSAT á ís þar til við skrifum næstu stefnu BÍS 2025-

2030. Það verður hluti af þeirri stefnu að hafa GSAT 

þar inni, og með þá nánari upplýsingum um 

hvernig það verður tekið inn. 

 

Næsti fundur:  

- Dagsetningar viðburða 2025  

- Ákveða dagsetningar fyrir vinnu helgi 

stjórnar (má vega kvöld+ dagur) 

- Hringferðin - útlista verkefnalista og deila út 

ábyrgð verkefna. 

Fundi slitið - 22:20 



 
 

Viðburðir og verkefni fram undan: 
 
 

Dags. Viðfangsefni Áhersla/Samstarf 

1.júlí Stjórnarfundur Landsmót 

12.júlí-18.júli Landsmót skáta.  Frjáls viðvera   

12.ágúst Stjórnarfundur  Hringferðin 

19.ágúst Stjórnarfundur  100 ár BÍS 

20. og 21. Ágúst Kveikja.  Frjáls viðvera  

2.september Stjórnarfundur  Safe from harm 

16.september Stjórnarfundur  Fastaráð 

Óvís dags okt Forsetamerkisafhending.  Frjáls viðvera  

7.október Stjórnarfundur GSAT 

21.október Stjórnarfundur  Úlfljótsvatn 

2.nóvember Afmælishátíð í Hörpu  

4.nóvember Stjórnarfundur  

18.nóvember Stjórnarfundur  

Óákveðinn tími Jólafundur  


